

วอลโว่ ทรัคส์ รับอเดอร์ 70 คัน all new fmx จาก ช่างพินิจที่ประเทศลาว



วอลโว่ ทรัคส์ คิวงานช่างพินิจ รับอเดอร์ 70 คัน ส่งมอบในลาว

• คำสั่งซื้อรถรุ่นใหม่ครั้งนี้สำหรับโครงการเปิดหน้าดินในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เมืองหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถวอลโว่ ทรัคส์ คิวงานจากบริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด โดยสั่งซื้อรถรุ่นใหม่ Volvo FMX พร้อมสัญญาบริการบำรุงรักษา 5 ปี เพื่อนำไปใช้กับงานเปิดหน้าเหมืองถ่านหินลิกไนต์สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา ที่เมืองหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มร.ฌาคส์ มิเชล ประธานกรรมการบริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดและกรรมการผู้จัดการ วอลโว่ ทรัคส์ ภาคพื้นเอเชียโอเชียเนีย เปิดเผยว่ารถบรรทุกรุ่นใหม่ Volvo FMX ที่เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อกลางปีที่แล้ว ได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมาก โดยล่าสุดได้รับคำสั่งซื้อ 70 คัน จากบริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามช่างน้อยในจังหวัดลำปาง

มร. มิเชล กล่าวว่าบริษัท ช่างพินิจ ได้มอบความไว้วางใจต่อแบรนด์ของวอลโว่ ทรัคส์ มานานกว่า 13 ปี ซึ่งเป็นช่วงการก่อตั้งธุรกิจของคุณประยูร ช่างพินิจ ผู้บุกเบิกและพัฒนาธุรกิจงานเปิดหน้าเหมืองถ่านหินในจังหวัดลำปาง โดยปัจจุบัน บริษัท ช่างพินิจ มีรถที่ใช้ในงานเหมืองของตนเองทั้งในจังหวัดลำปางและที่อื่น ๆ กว่า 300 คัน

“ผมอยากจะพูดถึงช่างน้อยว่าเขาเดินมาหาเราและบอกกับเราถึงความต้องการรถที่จะนำไปใช้ในงานเหมืองของเขา แน่ใจว่ามันต้องเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยที่บริษัทรถบรรทุกแห่งหนึ่งจะต้องพัฒนาปรับปรุงรถของตัวเองเพื่อลูกค้าคนเดียว แต่นั่นไม่ใช่วอลโว่ ทรัคส์ ในตอนนั้น เรากลับมองว่าช่างน้อยคือหุ้นส่วนของเราและเราก็เดินหน้าพัฒนารถบรรทุกให้เป็นไปตามความต้องการของช่างน้อยเพียงคนเดียว”

- 2 -

“ในที่สุด เราได้พัฒนารถต้นแบบให้กับเขา จากวันนั้นถึงวันนี้ ช่างน้อยมีคำสั่งซื้อครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งถึงวันนี้ ช่างน้อยมีรถวอลโว่ ทรัคส์ ในพื้นที่งานของเขามากกว่า 300 คัน ซึ่งยังไม่นับรวมกับคำสั่งซื้อชุดใหม่อีก 70 คันในวันนี้” มร. มิเชล กล่าว

บริษัท ช่างพินิจ นับเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการงานเบื้องต้นแก่บริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจกิจการเหมืองรวมไปถึงการขนส่งสินแร่ที่เป็นผลผลิตของเหมือง เมื่อปีที่แล้ว บริษัท ช่างพินิจ ได้รับสัญญาว่าจ้างในโครงการเปิดหน้าดินของเหมืองถ่านหินสำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากบริษัท หงสา พาวเวอร์ จำกัด ในเมืองหงสา ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวมูลค่า 4,300 ล้านบาท ระยะเวลา 66 เดือน จึงทำให้มีคำสั่งซื้อรถรุ่นใหม่ล่าสุด Volvo FMX จำนวน 70 คันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมศักยภาพกองรถวอลโว่ ทรัคส์ ที่มีอยู่มากกว่า 300 คันในการรองรับการเติบโตของธุรกิจเมือง นอกจากนี้คำสั่งซื้อครั้งล่าสุด ยังรวมไปถึง สัญญาการให้บริการหลังการขาย โกลด์ แพ็คเก็จ เพื่อควบคุมต้นทุนในการบริหารงาน

มร. มิเชล กล่าวว่าคำสั่งซื้อชุดใหม่ของบริษัท ช่างพินิจฯ สำเร็จได้ ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนจากหน่วยธุรกิจของ วอลโว่ กรุ๊ป คือ วอลโว่ ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) ซึ่งทำให้คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูงมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ การนำเสนอราคาให้ครอบคลุมทั้งในด้านตัวผลิตภัณฑ์ บริการหลังการขายและแผนทางการเงิน ซึ่งภายใต้คำสั่งซื้อ ชุดนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินเต็มจำนวนจาก วอลโว่ ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) และพันธมิตร

“ภาพรวมของการนำเสนอในคำสั่งซื้อชุดนี้ วอลโว่ กรุ๊ป ได้รวมตัวรถที่เหมาะสมกับงานเหมือง สัญญาบริการหลังการขายและทางเลือกทางการเงินเพื่อให้โครงการมีความเป็นไปได้ จากความแข็งแกร่งทางการเงินของ วอลโว่ ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) และพันธมิตร จึงทำให้การประมูลงานในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศลาวประสบความสำเร็จ” นายประยูร กล่าวและเสริมว่าความสำเร็จครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นหุ้นส่วนระยะยาว ระหว่างวอลโว่ กรุ๊ป บริษัท ช่างพินิจฯ และ วอลโว่ ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)

- 3 -

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา นับเป็นโครงการแรกและเป็นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนท์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคย ดำเนินการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมืองหงสาของจังหวัดไช ยะบุรี ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยโครงการนี้ดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท หงสา พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จำกัด รัฐวิสาหกิจลาวโฮลดิ้ง และบริษัท ราชบุรีผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท หงสา พาวเวอร์ ได้รับสัมปทานในการจำหน่ายไฟฟ้า 1,473 เมกกะวัตต์แก่การไฟฟ้า ฝายผลิตแห่งประเทศไทย หรือคิดเป็น 90% ของกำลังการผลิตทั้งหมด